

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Kiến Xương

Quan tâm gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Kiến Xương đã có nhiều hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân sâu sắc các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Năm nay mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sợi, thôn 2, xã Vũ Quý dù đã 84 tuổi nhưng vẫn còn mạnh khỏe, minh mẫn. Mẹ có duy nhất người con trai một lòng đi theo cách mạng và đã anh dũng hy sinh. Mẹ chia sẻ: Cuộc đời mẹ đã chịu nhiều đau thương, mất mát nên hiểu được cái giá của hòa bình, của đoàn tụ, những hy sinh và mất mát của riêng mình mẹ xem đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân khi đất nước cần. Mẹ sẵn sàng chịu đựng tất cả, hy sinh tất cả, chỉ mong muốn đất nước hòa bình, phát triển. Giờ đây, sống trong ngôi nhà do nhà nước xây tặng, mẹ vui lắm, bởi niềm tin của mẹ vào Đảng, vào cách mạng đã trở thành hiện thực.



Hàng năm, các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn huyện Kiến Xương đều được tu bổ, sửa chữa.

Rời nhà mẹ Sợi, chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Công Nghi, 91 tuổi, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương. 25 năm trong quân đội, chiến đấu ở các chiến trường tới khi trở về địa phương ông mang theo thương tật và chất độc hóa học trong người. Niềm vui nhất của ông là luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương về cả vật chất lẫn tinh thần. Năm 2020, do căn nhà xuống cấp, ông đã tiến hành tu sửa và nhận được số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng. Đây là món quà lớn mà ông nhận được góp phần sửa sang căn nhà khang trang, sạch đẹp hơn.



Căn nhà khang trang của thương binh Nguyễn Công Nghi, tổ dân phố Đông Trung, thị trấn Kiến Xương.

Ông Vũ Văn Thủy, cán bộ lao động - thương binh và xã hội thị trấn Kiến Xương cho biết: Trải qua các cuộc kháng chiến, thị trấn có hàng trăm người con đã anh dũng hy sinh, hiện nay có 759 người có công với cách mạng đang được hưởng chế độ. Để tri ân người có công với cách mạng, hàng năm địa phương tổ chức tuyên truyền, xây dựng kế hoạch kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, vận động tổ dân phố, các đoàn thể có những việc làm thiết thực, xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", tặng quà người và gia đình có công với cách mạng. Ngoài những họ

Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Hàng năm, huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chính sách xã hội, nhất là thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công. Do vậy, việc thực hiện các chính sách đối với người có công luôn được đẩy đủ, kịp thời. Các hoạt động chăm lo cho người có công được triển khai thường xuyên dưới nhiều hình thức như hỗ trợ xây mới, cải tạo nhà ở cho người có công có hoàn cảnh khó khăn, tặng số tiết kiệm, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế... Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân tham gia phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", huy động mọi nguồn lực xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa". Đặc biệt, vào các dịp lễ, tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngoài việc rà soát, lập danh sách người có công được nhận quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, các xã, thị trấn đều tổ chức thăm, tặng quà, gặp mặt gia đình chính sách, người có công; viếng nghĩa trang liệt sĩ, thấp nền tri ân. Điều đáng quý là đời sống của gia đình người có công trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên, không còn hộ nghèo. Các gia đình chính sách đều phần đầu tư "Người công dân kiểu mẫu", "Gia đình cách mạng gương mẫu". Nhiều thương binh, bệnh binh thể hiện rõ quyết tâm và nghị lực, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thương binh tàn nhưng không phế".

Thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực ưu đãi người có công, đồng thời phát động sâu rộng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo tốt hơn nữa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

THU HUY

Ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra từ ngày 11 - 13/7/2022. Trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đã có nhiều ý kiến cử tri về các lĩnh vực gửi tới kỳ họp.

Ông Đinh Văn Minh, xã Tân Học (Thái Thụy)



Hiện nay, sản xuất nông nghiệp của Thái Bình chủ yếu ở quy mô nhỏ, hiệu quả chưa cao. Cùng với đó, lao động nông nghiệp ngày càng thiếu, giá vật tư nông nghiệp tăng cao là nguyên nhân khiến một số nông dân bỏ ruộng. Tuy nhiên, điều đáng mừng là thời gian qua một số tổ chức, cá nhân được tỉnh hỗ trợ kinh phí mua máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, địa phương tạo thuận lợi về thuế, mượn ruộng của các hộ không cấy đã mạnh dạn tích tụ ruộng đất, chủ động giống chất lượng cao, đưa máy móc, kỹ thuật vào canh tác, hướng đến sản xuất hàng hóa, góp phần giảm chi phí đầu tư, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, giảm ruộng bỏ hoang. HĐND tỉnh khóa XVII mới ban hành nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai, mua máy cày, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Đây tiếp tục là "cú hích" nữa cho các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh tích tụ ruộng đất để hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, tập trung quy mô lớn. Nghị quyết đang đi vào cuộc sống, nông dân phần khởi đón nhận. Song hiện nay việc tích tụ ruộng đất vẫn còn gặp khó khăn, đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đào tạo lao động, hỗ trợ các khâu dịch vụ trong quá trình sản xuất và tiêu thụ nông sản; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người sản xuất, các tổ chức kinh tế về tích tụ ruộng đất, giải quyết tâm lý mất đất, giữ đất của một bộ phận nông dân. Đẩy mạnh việc thu hút đầu tư của các doanh nghiệp vào xây dựng các vùng chuyên canh liên kết với hộ nông dân để hình thành những chuỗi giá trị, liên kết lâu dài.

Ông Phan Đình Du, xã Nam Thắng (Tiền Hải)



Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là về giao thông, trụ sở làm việc, trường học, bệnh viện... Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số trường học xuống cấp, không đủ phòng học đáp ứng nhu cầu dạy và học; bệnh viện tuyến huyện quá tải, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trạm y tế chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ y tế phải làm việc quá sức nhưng chưa được quan tâm đúng mức; trình độ một số nhân viên y tế cơ sở còn hạn chế. Vì vậy, tôi đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát trường học xuống cấp, trường thiếu phòng học trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó tiếp tục quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp, xây mới, bổ sung trang thiết bị dạy học; nâng cấp các trạm y tế xuống cấp, có chính sách đặc biệt đãi ngộ nhân viên y tế, động viên họ tiếp tục vượt khó thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ông Trần Danh Đăng, xã Đông Sơn (Đông Hưng)



HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường từ thành phố Thái Bình đến cầu Ngành. Tuyến đường hiện đại này chạy từ thành phố qua 2 huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ, khi hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, kết nối vùng, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, tạo đà tăng trưởng cho tỉnh nói chung, các huyện nói riêng, đồng thời giảm thiểu tai nạn giao thông. Nhân dân xã Đông Sơn cũng như nhân dân các địa phương có tuyến đường đi qua rất phấn khởi, đồng thuận cao với việc triển khai xây dựng tuyến đường cũng như phương án hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giúp giải phóng nhanh mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai thi công tuyến đường. Đến nay mặt bằng đã cơ bản được giải phóng, nhà thầu tập trung nhân lực, vật tư thi công bảo đảm tiến độ. Song khi triển khai tuyến đường cắt ngang đường nội đồng xã Đông Sơn gây ảnh hưởng đến việc tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con, vì vậy khi có mưa lớn cánh đồng ngập úng làm lúa, rau màu bị hỏng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo đơn vị liên quan có giải pháp bảo đảm thi công mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống tiêu thoát nước; mở rộng công để việc tiêu nước được kịp thời; đồng thời, nghiên cứu làm hầm chui, cầu vượt tạo thuận lợi và an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Quang Chí, xã Vũ Công (Kiến Xương)



Theo thiết kế, cột điện nằm ngoài lộ giới nhưng sau nhiều đợt cải tạo, nâng cấp để mở rộng các tuyến đường theo tiêu chí nông thôn mới thì một số cột điện lại lọt thõm dưới lòng đường. Theo trạng này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông. Có những cột điện cũ, không sử dụng nữa, nghiêng ngả, bao năm vẫn chưa được bỏ đi; dây điện, dây cáp cũ chằng chịt, có khi rơi cả xuống lòng đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Dù cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng những cột điện nằm dưới lòng đường, cột điện cũ, dây điện, dây cáp không dùng ở một số địa phương vẫn chưa được di dời, tháo bỏ. Đây là chuyện cũ nhưng nguy hiểm thì vẫn hiện hữu. Vì vậy, cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan sớm rà soát, phối hợp với chính quyền địa phương di dời, tháo dỡ, tránh xảy ra những vụ tai nạn, góp phần bảo đảm mỹ quan trên các tuyến đường.

THU HIỀN

Ngày 7/7 - ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Chưa đến 6 giờ sáng nhưng em Hồ Ngọc Thành, học sinh lớp 11 Trường THPT Lê Quý Đôn cùng các thành viên trong đội tình nguyện tiếp sức mùa thi đã bố trí bàn ghế, nước uống, khăn trải trước cổng trường. Ngọc Thành cho biết: Khi được các anh chị Thành đoàn, cô giáo Bí thư Đoàn trường thông báo về việc tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi, chúng em đều muốn được tham gia. Nhưng vì số lượng giới hạn nên chỉ một số đồng viên được lựa chọn và may mắn em là một trong số đó. Chúng em luôn nhắc nhở nhau phải thật nhiệt tình, trách nhiệm để cổ vũ, giúp các anh chị thêm tự tin bước vào phòng thi.

Đồng hành cùng sĩ tử

Chương trình "Tiếp sức mùa thi" kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 được các cấp bộ đoàn triển khai đồng loạt tại các điểm thi với nhiều hoạt động thiết thực nhằm hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh và người nhà, góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.



Tình nguyện viên nhận đồ gửi và động viên thí sinh.

Những khẩu hiệu "Tiếp sức mùa thi - Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn", "Bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt bài thi" được treo nổi bật tại các điểm thi đã phần nào giúp mỗi thí sinh tự tin hơn khi bước vào phòng thi. Là thí sinh có mặt rất sớm tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, em Lê Thuận An cảm thấy rất lo lắng song nhìn thấy sự nhiệt tình, những nụ cười rạng rỡ của các tình nguyện viên cùng khẩu hiệu và lời chúc thì tốt đã giúp em xua tan đi căng thẳng của buổi thi đầu tiên đầy áp lực.

Tham gia chương trình tiếp sức mùa thi không chỉ có đoàn viên, thanh niên, sinh viên đang sống, học tập tại Thái Bình mà còn có nhiều sinh viên đang học tập tại Hà Nội. Lần thứ ba tham gia chương trình tiếp sức mùa thi tại Thái Bình, em Hà Minh Tuấn, Đội trưởng Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi, Hội Sinh viên Thái Bình tại Hà Nội bày tỏ: Từng là thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT trước đây, em cũng đã được các anh chị tình nguyện viên tạo động lực và khơi dậy tinh thần. Đến nay, chúng em tham gia chương trình và sẵn sàng mang đến những tinh thần tích cực, chuẩn bị tốt nhất, luôn nỗ lực cười tươi và gửi gắm đến thí sinh những lời chúc thật hay để cổ vũ, tạo

động lực để các bạn có tâm lý tốt nhất trong kỳ thi lần này.

Những cử chỉ ân cần, nhiệt tình và trách nhiệm của những thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi đã gây ấn tượng đẹp trong lòng thí sinh và cả các phụ huynh. Ông Trần Vũ Hải, xã Liên Giang (Đông Hưng) có cháu thi tại điểm Trường THPT Mê Linh cho biết: Tâm lý chung của các phụ huynh khi đưa con cháu đi thi đều rất căng thẳng, hồi hộp. Tuy nhiên khi đến đây, được thanh niên tình nguyện vui vẻ hướng dẫn, giúp đỡ tận tình, chúng tôi thấy bớt lo lắng. Hy vọng sự quan tâm của thanh niên tình nguyện sẽ giúp các cháu có tâm lý thoải mái, làm bài thi tốt hơn.

Để tổ chức tốt chương trình tiếp sức mùa thi năm 2022, đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thành đoàn phối hợp với đoàn thanh niên các trường học, các xã, phường, thị trấn thành lập 132 đội tiếp sức mùa thi với sự tham gia của 1.225 tình nguyện viên tại 33 điểm thi. Đoàn thanh niên các cấp huy động nguồn lực hỗ trợ phục vụ chương trình gồm: 170 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, 530 thùng nước uống, 165 hộp khẩu trang... với tổng trị giá gần 80 triệu đồng. Với phương châm hiệu quả, thiết thực, an toàn, các tình nguyện viên cung cấp các vật dụng hỗ trợ thí sinh và người nhà như nước uống, đồ dùng học tập phục vụ thí sinh; hướng dẫn, phân luồng, bảo

đảm an toàn giao thông tại khu vực thi, các điểm có mật độ giao thông cao xung quanh các điểm thi; hướng dẫn thí sinh và người nhà để phương tiện đúng nơi quy định; xử lý sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe tại các điểm thi... Để động viên các đội tiếp sức mùa thi, trong sáng ngày 7/7, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã tới thăm và tặng quà thanh niên tình nguyện tại các điểm thi.

Chương trình tiếp sức mùa thi còn nhận được sự đồng hành của nhiều đơn vị, cá nhân. Anh Đặng Trọng Sơn, quản lý cửa hàng Nhật Minh Mobile cho

biết: Cửa hàng cung cấp miễn phí nước uống, quạt mát và lều nghỉ tạm cho người nhà thí sinh, nước uống cho thí sinh tại các điểm thi: THPT Chuyên Thái Bình, THPT Nguyễn Đức Cảnh; THPT Lê Quý Đôn với mong muốn các thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi. Hướng đến kỳ thi tốt nghiệp đạt hiệu quả cao, các cấp bộ đoàn tích cực quan tâm chăm lo, hỗ trợ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, từ bữa ăn sáng, phần học bổng đến hỗ trợ dụng cụ học tập. Em Đặng Văn Hoàng, thí sinh điểm thi

Trường THPT Bắc Kiến Xương cho biết: Bố mẹ em đã mất, em đang ở cùng bác. Các anh chị Tỉnh đoàn đã tới nhà thăm, tặng quà động viên em, em rất xúc động, đây là động lực để em thêm vững tin bước vào kỳ thi quan trọng.

Không chỉ là hoạt động có ý nghĩa với thí sinh, phụ huynh, tiếp sức mùa thi còn là môi trường phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng của tuổi trẻ Thái Bình.

KUẤN PHƯƠNG



Tình nguyện viên hướng dẫn người nhà thí sinh để xe đúng nơi quy định.